



Licensed Rights Holder

Plan B Media Public Company Limited

1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507
www.planbmedia.co.th

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อยของแพลนบี (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวงโซ่คุณค่าของบริษัทด้วยเป้าหมายการปราศจากการบาดเจ็บสาหัสจากการทำงาน บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO 45001 และหลักกฎหมายระดับประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้อยู่ภายใต้การดูแลและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่บริษัทประกอบกิจการ
- 2) นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ชุมชนและสังคม โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับระดับประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- 3) บริษัทจะบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสร้างการปรับปรุงใดๆ ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงาน
- 4) บริษัทจะส่งเสริมการจัดสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องจากการทำงานให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร โดยบริษัทจะจัดสรรและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ได้แก่ การสนับสนุนด้านสวัสดิภาพ อุปกรณ์ การอบรมด้านความปลอดภัย และให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการนำไปปฏิบัติจริง
- 5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือ ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงมีสิทธิเสนอประเด็นด้านความปลอดภัยใดๆ และเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานหรือวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยขอตกลงร่วมหรือกระบวนการให้คำปรึกษาจะถูกดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ